



ที่ ศธ ๐๔๑๓๕/ว ๑๗๐๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒
อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๓๕/ว๑๔๔๔
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ได้ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชิต ทัพหมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร.๐-๕๓๙๘-๐๓๕๑-๒ ต่อ ๑๑๙

โทรสาร. ๐-๕๓๙๘-๐๓๕๔



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ โดยกำหนดการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ จึงกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

๒. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๓. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสรรหาหรือเลือกสรร ขอให้ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

โทร. ๐๘ - ๑๑๖๑ - ๘๖๙๙

๓.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

โทร. ๐๘ - ๙๘๕๓ - ๕๕๓๒

๓.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๘ - ๐๐๓๔ - ๙๔๔๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญจิต ทัทพณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒